

Số: 18/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 6 năm 1997

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện chỉ thị 37/TTg
của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/01/1997.

Nghị quyết 4 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 đã xác định tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình, là cơ sở cho định hướng chính sách dân số của đất nước ta đến năm 2015. Tiếp theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000 (QĐ 270/TTg ngày 03/6/1993). Qua 3 năm thực hiện, các kết quả ghi nhận được của cả nước và tất cả các địa phương là rất đáng khích lệ qua một số các chỉ báo Nhân khẩu học quan trọng.

Ngày 17/01/1997 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 37/TTg yêu cầu tất cả các địa phương, các ngành, các cấp, các đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chính sách dân số rút ngắn thời gian để ổn định dân số và ở mức thấp hơn (120-125 triệu thay vì 145-150 triệu như trong chính sách đã ghi).

Căn cứ yêu cầu của Chỉ thị 37/TTg và tình hình quản lý công tác dân số hiện nay tại thành phố trong quy hoạch và phát triển thành phố đến năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Tập trung nỗ lực phấn đấu đạt mức giảm tỷ lệ sinh trong giai đoạn từ nay đến năm 2005 là 0,5 - 0,6‰/năm (mục tiêu trong chính sách dân số trước đây là 0,3 - 0,4‰/năm).

2. Các ngành, các cấp, các địa phương phải coi việc thực hiện mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cấp mình, tập trung chỉ đạo cơ quan dân số kế hoạch hóa gia đình, các cơ quan chức năng vận động toàn dân thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, coi việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

Để đạt được các mục tiêu trên, từ nay đến năm 2000 phải làm tốt những việc sau đây:

1. Củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình từ thành phố xuống đến tận phường - xã. Ban Tổ chức chính quyền thành phố phối hợp với Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố cùng với các quận-huyện, nhất là các đơn vị mới tách theo Nghị định số 03/CP của Chính phủ. Tuyệt đối không bố trí cán bộ vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (tính từ khi có Nghị quyết 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 7), cũng như bố trí cán bộ không có năng lực, bị xử lý kỷ luật, tinh giản v.v... sang ngành dân

số. Lãnh đạo các cơ sở cần quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình về tinh thần cũng như vật chất để họ an tâm đối với công tác này.

2. Việc xét thi đua hàng năm của các đơn vị, các ngành, các đoàn thể phải căn cứ vào việc thực hiện tốt các mục tiêu của chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Không xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể không hoàn thành công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nhất là các cán bộ chủ chốt vi phạm chính sách dân số. Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ban thi đua phối hợp với Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố xem xét và báo cáo cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Không được bố trí những trường hợp cá nhân vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào những chức vụ lãnh đạo Đảng, chính quyền. Những trường hợp vi phạm trong những năm qua (tính từ sau khi Nghị quyết 4 Ban chấp hành Trung ương ban hành) phải được xem xét xử lý.

Đối với các cán bộ công nhân viên kê cả số hợp đồng cũng được xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố kiểm tra-giám sát và thông báo cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố để xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến việc thi đua của các đơn vị cũng ảnh hưởng xấu đến phong trào vận động dân số kế hoạch hóa gia đình trong nhân dân.

4. Đối với những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, hàng năm vào những ngày lễ như: ngày dân số thế giới 11/7, ngày dân số Việt Nam 26/12, Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời khen thưởng động viên phong trào.

5. Việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình là một chính sách lớn có ý nghĩa chiến lược đối với cả nước và đối với thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những trọng tâm của quá trình quy hoạch và phát triển thành phố đến năm 2010. Do vậy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho tất cả các quận-huyện, các sở ban ngành, các đoàn thể phải tổ chức tốt hội nghị triển khai Chỉ thị 37/TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị này của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm làm quán triệt trong nội bộ xây dựng kế hoạch triển khai một cách tích cực, đồng bộ, từ đó tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố có trách nhiệm phối hợp với tất cả các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo về cho Ủy ban nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo